

## กมว.กลับร่างเกณฑ์คุมเข้ม ป.บัณฑิตแทนยกเลิก

☛ นำเสนอเมื่อ 27 ม.ค. 2563

กมว.วางกฎเหล็กคุมคุณภาพ ป.บัณฑิต หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพทรงคนเรียน ป.บัณฑิต แทนยกเลิกหลักสูตร

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.) เปิดเผยว่า เนื่องจากปีการศึกษา 2562 เป็นปีสุดท้ายที่ กมว.จะรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาชีพครูเก่า โดยจะไม่มีกรรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตเพิ่มอีก แต่จะมีการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาความเป็นครูให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพใหม่มาใช้แทน แต่จากการพิจารณาพบว่า การปรับหลักสูตรเป็นหน้าที่ของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ไม่ใช่หน้าที่ของ กมว. ดังนั้น กมว.จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร ป.บัณฑิต โดยมีตนเป็นประธาน และมีผู้แทนครูสภา ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนหลักสูตร และหน่วยงานที่ไซครู เป็นอนุกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับคนเข้าเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตให้มีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง เพราะวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ป.บัณฑิต คือ การเปิดโอกาสให้คนที่เป็นครูอยู่แล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาเรียน แต่ปรากฏว่ามีบางสถาบันรับหมด คนไม่ได้ทำหน้าที่ครูก็รับมาเรียน เพราะนั้นจึงต้องมีมาหาแนวทางเพื่อให้หลักสูตรป.บัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ

“มาพบปัญหาว่า บางสถาบันรับคนที่ไม่ได้เป็นครูมาเรียน ป.บัณฑิต ทำให้มีปัญหาดูเหมือนว่าไม่มีที่ฝึกสอน ซึ่งหลายคนก็ยอมที่จะไปสอนโรงเรียนเอกชนฟรี เพื่อให้ตัวเองมีสถานี่ฝึกสอนแล้วให้สถาบันที่ไปเรียน ป.บัณฑิตมาแทน สิ่งที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าถึงแม้จะมีการวางหลักเกณฑ์ไว้ดีเพียงใด แต่ในทางปฏิบัติสถาบันที่เปิดสอนบางแห่งก็ไม่ได้ตรวจสอบสัญญาจากก่อน ทำให้คนที่ไม่มีคุณภาพสมบัติมาเข้ามาได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นคนที่ผ่านกระบวนการที่ไม่รัดกุมจึงไม่ได้คุณภาพอย่างที่ต้องการ”ประธาน กมว.กล่าวและว่า ทั้งนี้ กมว.ทำหน้าที่ในการยกกรางแนวทางการจัดหลักสูตร หรือ การรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต เพื่อส่งให้ครูสภาประกาศ โดยจะเป็นประกาศที่เปลี่ยนจากที่เคยประกาศไว้ และอาจมีการเพิ่มเติมว่า สถาบันใดมีการรับนอกเหนือจากที่รับรองไปแล้ว กมว.มีสิทธิที่จะปิดหรือเสนอให้ปิดการจัดการเรียนการสอนของสถาบันนั้นได้ แต่วันนี้ กมว.ยังไม่มีอำนาจนั้น ถึงแม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้

รศ.เอกชัย กล่าวด้วยว่า หลักสูตร ป.บัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาชีพเดิมที่ กมว.รับรองไป จะเปิดสอนปีการศึกษา 2562 ได้เป็นปีสุดท้าย แต่ยังมีบางสถาบันที่ได้รับการรับรองจากครูสภาให้เปิดสอนได้ 5 ปี ซึ่งจะเปิดได้ถึงปีการศึกษา 2563 ส่วนที่ กมว.กำลังจะจัดทำแนวทางการจัดหลักสูตร ป.บัณฑิตตามมาตรฐานใหม่นี้ก็จะทำควบกันไปด้วย คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายใน 3 เดือน ซึ่งถ้าทำได้ทันทีก็จะใช้ได้เลย โดยแนวทางใหม่จะเปิดช่องทาง ไม่จำเป็นต้องเรียนเสาร์-อาทิตย์ และไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลา 1 ปีสำหรับคนที่เป็นครูอยู่แล้ว และจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้น ปี 3-4 ที่ไม่ได้เรียนวิชาครูแต่สนใจเป็นครูมาเรียนได้ด้วย ซึ่งจะเป็ทางเลือกให้ผู้เรียนเมื่อเรียนจบก็สามารถสมัครเป็นครูได้ ส่งผลให้ในอนาคตคนที่จบจากคณะอื่น ๆ ซึ่งมีความรู้เฉพาะทางมาเป็นครู โดยอาจจะมีความสามารถในการสอนที่ลึกกว่า น่าจะทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ที่แน่นกว่า

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563](#)